
รายงานการประชมุสภาเทศบาลต าบลพฒันานคิม 
สมัยสามญั  สมัยที่  1  ประจ าปี 2562 

วันจนัทร์ที ่ 25  กมุภาพนัธ ์ 2562  เวลา  10.30  น. 
ณ  หอ้งประชมุสภาเทศบาลต าบลพฒันานคิม 

......................................... 

ผูม้าประชมุ 
  1.  นายบุญต้อน       กลิ่นมะพร   รองประธานสภาเทศบาล  
  2.  นายเลอศักดิ์       อารีสกุลวิทยา           สมาชิกสภาเทศบาล  
  3.  นายธีระนนท์      จงกลกิจวิวัฒนา           สมาชิกสภาเทศบาล 
  4.  นายสมศักดิ์        ศรีโสภณ   สมาชิกสภาเทศบาล 
  5.  นายทวีศักดิ์ หงษ์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
  6.  นายศักดิ์ธนา มาช่วย สมาชิกสภาเทศบาล  
  7.  นางโนรี อร่ามพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
  8.  นายวิเชียร เรืองประยูร สมาชิกสภาเทศบาล 
  9.  น.ส.รัตนาภรณ์ สดเอี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล 
 10.  นายถาวร ศิลปช านาญ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชมุ 

 1. นายส าเริง  วีระสัย ประธานสภาเทศบาล  ลาประชุม 
 2. นายนภดล  ผิวโสม สมาชิกสภาเทศบาล  ลาประชุม 

ผูเ้ขา้รว่มประชุม 

  1.  นายสินชัย หัตถรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีต าบลพัฒนานิคม 
  ๒.  นายไพรรัตน์ ชูวิริยะสกุล รองนายกเทศมนตรี   
  ๓.  นางสมฤดี ต่อเงิน เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 4.  นางจินตนา ทนงนวล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
  5.  นางสาวยุพิน สุวรรณมาลี รองปลัดเทศบาล 
  6.  น.ส.ภัทรพร บุญสร้อย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  7.  น.ส.วรัญญา ป้องจันทา ผู้อ านวยการกองคลัง 
  8.  นายมนตร ี แก้วกาศ ผู้อ านวยการกองช่าง 
  9.  นางลภัสรดา จงแพทย์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
10.  พ.จ.อ.ไพบูลย์ เรืองประยูร ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
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11.  น.ส.ววิรรณ พันธุ์แสน ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
12.  นายณัฐพัชร ์ จันทรกุลมณี ผู้อ านวยการกองการประปา 
13.  นายธนรชัต ์ บุญรัตน์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
14.  นางอมลวรรณ วัฒนวงษ์คีรี หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
15.  นางจิตรฉวี เกตุทอง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
16.  นายสุรินทร์ วายาโม เจ้าพนักงานป้องกันฯช านาญงาน 
๑7.  นางสาวปวีณา พรมเสนา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑8.  น.ส.นุสรา เกตุยา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ       
19.  นางชนิกา เข็มดี คร ู                                                    
20.  นางสาวชนุตติยา ศรีไพร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
21.   นายธีรนิติ ์ พิมตะวงษ์ เจ้าพนักงานประปาช านาญการ 

ประชาชนผูเ้ขา้รว่มประชุม 

 -        

เริ่มประชมุเวลา 10.30  น. 

               เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ มาพร้อมแล้ว เลขานุการได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าห้องประชุม 
และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

นายถาวร  ศิลปช านาญ   เนื่องด้วยวันนี้ นายส าเริง  วีระสัย ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาล   
(เลขานุการสภาเทศบาล)             ได้ขอลาป่วย จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย       
    ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 17 จึงให้รองประธานสภา
   เทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาลในการประชุมครั้งนี้ 
   ขอเชิญนายบุญต้อน  กลิ่นมะพร รองประธานสภาเทศบาล ขึ้นท าหน้าที่
   แทนประธานสภาเทศบาล ครับ      
       

นายบุญต้อน  กลิ่นมะพร   สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       
(รองประธานสภาเทศบาล)  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล ครับ 

ระเบยีบวาระที ่1  เรื่อง   ประธานแจง้ที่ประชมุทราบ 
     ด้วย นายนภดล  ผิวโสม สมาชิกสภาเทศบาลได้ยื่นใบลากิจ ขอลา
    ประชุมครั้งนี้ครับ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพัฒนานิคม 
              สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 25๖1   

          เมื่อวันที่ ๒2 พฤศจิกายน 25๖1 
/ นายบุญต้อน... 
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นายบุญต้อน  กลิ่นมะพร   ขอเชิญสมาชิ กทุ กท่ าน  ตรวจดู ร ายงานการประชุ มสภา             
(รองประธานสภาเทศบาล) เทศบาลต าบลพัฒนานิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 25๖1 
          เมื่อวันที่ ๒2 พฤศจิกายน 25๖1 ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ขอให้  
        ช่วยกันตรวจดูทุกหน้าเลยนะครับ เพ่ือความถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะขอ 
       เพ่ิมเติมหรือแก้ไขบ้างครับ ถ้ามี ขอเชิญเสนอได้เลยนะครับ      

- ถ้าไม่มีผู้ใดขอเพ่ิมเติมหรือแก้ไข ขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพัฒนานิคม สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 25๖1 เมื่อวันที่ ๒2 พฤศจิกายน 25๖1 โปรดยก
มือครับ 

มตทิีป่ระชมุ    เหน็ชอบ          9 เสยีง 
     ไมเ่ห็นชอบ - เสยีง 
     งดออกเสยีง - คน 

นายบุญต้อน  กลิ่นมะพร   เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาล 
(รองประธานสภาเทศบาล) ต าบลพัฒนานิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 25๖1 เมื่อวันที่  
    ๒2 พฤศจิกายน 25๖1 ครับ 

ระเบยีบวาระที ่3  เรื่อง ก าหนดสมยัประชมุสามญั ประจ าป ีพ.ศ. 2562  

นายบุญต้อน  กลิ่นมะพร   ก่อนก าหนดสมัยประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ    
(รองประธานสภาเทศบาล) ให้ทราบก่อนครับ 

นายถาวร  ศิลปช านาญ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล
(เลขานุการสภาเทศบาล)  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
    (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 24 วรรคแรก ก าหนดว่าในปีหนึ่งให้มี
    สมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัย
    สามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด และวรรคสุดท้า ยก าหนดว่า       
    สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยาย
    เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด และระเบียบ
     กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
0    แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 ข้อ 21 การก าหนด
    จ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย
    ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ     
 ประ   ประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
    ของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปี 

/ สมัยแรกของแต่ละปี.... 
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สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 (2) มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
    คือ ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัย
    ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่ม 
    ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน
เม    เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภา
    ท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น  

นายบุญต้อน  กลิ่นมะพร   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ทราบรายละเอียดของระเบียบแล้ว 
(รองประธานสภาเทศบาล) นะครับ ผมจะขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอว่าเราจะก าหนดสมัย

ประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2562 ให้มีกี่สมัย และจะเริ่มเมื่อใด ขอเชิญ
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล เสนอครับ 

นางโนรี  อร่ามพงษ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉันนางโนรี  อร่ามพงษ์   
(สมาชิกสภาเทศบาล) สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562   

ให้มี 4 สมัย ดังนี้ 
  - สมัย 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่  
 2 มนีาคม 2562 มีก าหนด 30 วัน 
  - สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2562  
 มีก าหนด 30 วัน 
     - สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2562 
    มีก าหนด 30 วัน และ 
     - สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2562 
    มีก าหนด 30 วัน ค่ะ 

นายบุญต้อน  กลิ่นมะพร  ขอสมาชิกรับรองครับ 
(รองประธานสภาเทศบาล) 

นายทวีศักดิ์  หงษ์ทอง   ขอรับรอง 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

นายวิเชียร  เรืองประยูร   ขอรับรอง 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

นายบุญต้อน  กลิ่นมะพร   ส ม า ชิ ก รั บ ร อ ง ถู ก ต้ อ ง ค รั บ  มี ส ม า ชิ ก เ ท ศ บ า ล ท่ า น ใ ด                    
(รองประธานสภาเทศบาล) เห็นเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้ามีขอเชิญเสนอได้เลยนะครับ   

- ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัย
ประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ก าหนดให้มี 4 สมัย คือ  

- สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2562  
/ สมัยที่ 2....... 
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- สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2562 
- สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2562 และ 
- สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2562    
มีก าหนดสมัยประชุมสมัยละ 30 วัน ผู้ใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ 

มตทิีป่ระชมุ    เหน็ชอบ          9 เสยีง 
     ไมเ่ห็นชอบ - เสยีง 
     งดออกเสยีง - คน 

นายบุญต้อน  กลิ่นมะพร  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุม  
(รองประธานสภาเทศบาล) สามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ก าหนดให้มี 4 สมัยคือ  

สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2562  
สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2562 
สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2562 และ 
สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2562 

    มีก าหนดสมัยประชุมสมัยละ 30 วัน ครับ 

ระเบยีบวาระที ่ 4  เรื่อง ก าหนดสมยัประชมุสามญั สมยัแรก ประจ าป ีพ.ศ.2563                         

นายบุญต้อน  กลิ่นมะพร การก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563 
(ประธานสภาเทศบาลฯ)            ควรจะเริ่มเมื่อใด และมีก าหนดกี่วัน ขอเชิญสมาชิก สภาเทศบาลเสนอครับ 

นายศักดิ์ธนา  มาช่วย                       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายศักดิ์ธนา  มาช่วย 
(สมาชิกสภาเทศบาล)              สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 
2563 มีก าหนด 30 วัน ครับ 

นายบุญต้อน  กลิ่นมะพร ขอสมาชิกรับรองครับ     
(รองประธานสภาเทศบาล)   

นางโนรี  อร่ามพงษ์  ขอรับรอง 
(สมาชิกสภาเทศบาล)  

นายธีระนนท์  จงกลกิจวิวัฒนา ขอรับรอง  
(สมาชิกสภาเทศบาล)  
 

 
/ นายบุญต้อน... 
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นายบุญต้อน  กลิ่นมะพร  สมาชิกรับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกเทศบาลท่านใด เห็นเป็นอย่างอ่ืน  
(รองประธานสภาเทศบาล) ไหมครับ ถ้ามี ขอเชิญเสนอได้เลยนะครับ   

 - ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้สมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2563 คือ วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2563 ถึงวันที่   
1 มีนาคม 2563 มีก าหนด 30 วัน ครับ ผู้ใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ   

มตทิีป่ระชมุ   เหน็ชอบ        9       เสยีง    
    ไมเ่ปน็ชอบ      -        เสยีง 
    งดออกเสยีง     -        คน 

นายบุญต้อน  กลิ่นมะพร  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  
(รองประธานสภาเทศบาล) สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563 คือ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่
    1 มีนาคม 2563 มีก าหนด 30 วัน ครับ   

ระเบียบวาระที่  5    เรื่อง  ญัตตินายกเทศมนตรีขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจ่าย
     รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์
    ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ ของส านักปลัดเทศบาล  
   

นายบุญต้อน  กลิ่นมะพร   ขอเชิญนายกเทศมนตรีน าเสนอญัตติครับ 
(รองประธานสภาเทศบาล) 

นายสินชัย  หัตถรุ่งเรือง   เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพัฒนานิคม
(นายกเทศมนตรี)   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

 
 นายกเทศมนตรีต าบลพัฒนานิคม มีความจ าเป็นเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพ่ือโอน
งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
เครื่องปรับอากาศ ของส านักปลัดเทศบาล มีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวนเงิน 43 ,400 บาท             
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ส านักปลดัเทศบาล 
 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 งานบรหิารทัว่ไป 
 งบลงทนุ 
           

 
/ หมวดคา่ครภุณัฑ์... 
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 หมวดคา่ครภุณัฑ์ 
 ครภุณัฑส์ านกังาน 
 เครื่องปรบัอากาศ ตั้งไว้  จ านวนเงิน  43,400  บาท 
 เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 
จ านวน 1 เครื่อง ราคา 43,400 บาท ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 
 โอนลดเงนิงบประมาณ 
 แผนงานงบกลาง 
 งานงบกลาง 
 หมวดงบกลาง 
 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว้ 143 ,500 บาท คงเหลือ 87,630 บาท ขออนุมัติ   
โอนลด 12,000 บาท งบประมาณโอนเหลือหลังโอนลด 75,630 บาท   
 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 งานบริหารทั่วไป 
 งบด าเนินงาน 
 หมวดค่าใช้สอย 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
 โครงการพัฒนาศักยภาพเทศบาล  ตั้งไว้  180,000 บาท คงเหลือ 31,770 บาท ขออนุมัติ   
โอนลด 31,400 บาท งบประมาณโอนเหลือหลังโอนลด 370 บาท   
 รวมเป็นเงินขอโอนลดทั้งสิ้น  43,400  บาท (สี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

เหตผุล 

 ส านักปลัดเทศบาลมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 เครื่อง 
เพ่ือติดตั้งที่ห้องรองนายกเทศมนตรี ชั้น 2 เนื่องจากห้องดังกล่าวได้มีการปรับปรุงฝ้าเพดานที่ช ารุดเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว พร้อมใช้ปฏิบัติงานได้ แต่เนื่องจากเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งไว้อยู่เดิมมีอายุการใช้งานมานานแล้ว 
สภาพเก่าช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้นจึงต้องขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่ เพ่ือทดแทนของเดิมซึ่ง
เก่าช ารุด 

อ านาจในการอนุมัติเป็นของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 27 “การโอนงบประมาณรายจ่าย 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายใหม่ให้เป็น 
อ านาจของสภาท้องถิ่น” คณะผู้บริหารจึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายบุญต้อน  กลิ่นมะพร   นายกเทศมนตรีได้น าเสนอญัตติแล้ว มีสมาชิกท่านใดอภิปราย    
(รองประธานสภาเทศบาล) บ้างครับ ถ้ามีขอเชิญครับ   

- ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม  

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ในหมวดครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่ องปรับอากาศ ของส านัก
ปลัดเทศบาล ตามรายการดังกล่าวข้างต้น โปรดยกมือครับ    

/ มตทิีป่ระชมุ 



- 8 – 

มตทิีป่ระชมุ     เหน็ชอบ         9       เสยีง    

      ไมเ่ปน็ชอบ      -        เสยีง 

      งดออกเสยีง     -        คน 

นายบุญต้อน  กลิ่นมะพร   เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่าย  
(รองประธานสภาเทศบาล) รายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ       
    ของส านักปลัดเทศบาล ตามรายการดังกล่าวข้างต้นครับ 

ระเบยีบวาระที ่ 6  เรื่อง อื่น ๆ 
                                                                      
นายบุญต้อน  กลิ่นมะพร   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ไหมครับ ถ้ามีขอเชิญเสนอครับ 
(รองประธานสภาเทศบาล)  

นายเลอศักดิ์  อารีสกุลวิทยา  ผมนายเลอศักดิ์   อารีสกุลวิทยา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2        
(สมาชิกสภาเทศบาล)                เรื่องท่ี 1 ขอเรียนถามเลขานุการสภาเทศบาล เกี่ยวกับประธานสภาเทศบาล  
                                         ลาป่วย สามารถลาได้กี่ครั้งครับ เพราะในการประชุมแต่ละครั้งก็เกิดการ  
                                         ติดขัดทุกครั้งเลยครับ 

นายถาวร  ศิลปช านาญ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการลาของคณะ   
(เลขานุการสภาเทศบาล)             ผู้บริหารหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิก
    สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ สามารถลาป่วยได้โดยไม่มีก าหนด เพราะว่า   
    ประธานสภาเทศบาลท่านได้ลาป่วยทุกครั้ง ไม่ได้ขาดการประชุม จึงสามารถด ารง
    ต าแหน่งเป็นประธานสภาเทศบาล เหมือนเดิมครับ และผมไม่มีอ านาจที่จะ
    สั่งให้ประธานสภาเทศบาล ลาออกได้นะครับ ประธานสภาต้องลาออกโดย
    ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามให้ลาออกเท่านั้นครับ 

นายเลอศักดิ์  อารีสกุลวิทยา   รับทราบ                   
(สมาชิกสภาเทศบาล)                 

นายเลอศักดิ์  อารีสกุลวิทยา  เรื่องที่  2 ผมได้ เสนอเรื่องรถตู้กองการศึกษา เมื่อครั้ งสมัย           
(สมาชิกสภาเทศบาล)                  ประชุมสามัญสมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ไปแล้ว เมื่อไรจะได้รับ
     การปรับปรุงครับ เวลาเราใช้รถตู้เดินทางไปไกลๆ จะได้ไม่ต้องเช่ารถข้าง
     นอกไปครับ ผมจึงเห็นควรปรับปรุงสภาพภายในรถตู้ของกองการศึกษา
     เพ่ือให้นั่งได้สะดวกสบาย กว่านี้ครับ  

นางสาวยุพิน  สุวรรณมาลี   เรื่องการปรับปรุงภายในรถตู้ของกองการศึกษา การที่จะน ารถยนต์
(รองปลัดเทศบาล)                   ไปปรับปรุง การขออนุมัติด าเนินการ เราต้องมีเหตุผลและความจ าเป็นเพียง
    พอที่จะขอปรับปรุง ซึ่งสภาพภายในรถตู้ตอนนี้ยังสามารถใช้งานได้อยู่ค่ะ 

/ นายเลอศักดิ์... 
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นายเลอศักดิ์  อารีสกุลวิทยา  อีกเรื่องครับ รถเก็บขยะคันสีเหลืองผมเห็นจอดไว้ตั้งนานแล้วครับ     
(สมาชิกสภาเทศบาล)                ไม่รู้ว่าใช้งานได้หรือไม่ น่าจะน ามาซ่อมบ ารุง เพ่ือใช้งานต่อไปนะครับ 

นายสินชัย  หัถตรุ่งเรือง   ให้ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ดูแลด าเนินการน ารถเก็บ
(นายกเทศมนตรี) ขยะคันสีเหลืองน าไปซ่อม ไม่รู้ว่าตอนนี้มีงบประมาณหรือไม่ครับ 

พ.จ.อ.ไพบูลย์  เรืองประยูร  ตอนนี้มีงบประมาณในการซ่อมแซมเหลือน้อยครับ 
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) 

นายสินชัย  หัถตรุ่งเรือง   ให้ลองเอารถเก็บขยะคันสีเหลืองไปเช็คดูก่อนนะครับ ดีกว่าจอด
(นายกเทศมนตรี)            ไว้แบบนี้นานๆ เดียวเครื่องจะช ารุดมากกว่านี้ ให้ท าเท่าที่สามารถน ามาใช้
    งานได ้ก็แล้วกันนะครับ 

นายธีระนนท์  จงกลกิจวิวัฒนา  ผมนายธีระนนท์  จงกลกิจวิวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2       
(สมาชิกสภาเทศบาล) ผมขอเรียนถามท่านนายกเทศมนตรีเรื่อง ถังกรองน้ าซอย 22 ที่รับปากไว้
 น่าจะหลายสมัยในการประชุมสภาเทศบาลแต่ละครั้ งแล้วนะครับ   
 ชาวบ้านยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากถังกรอกน้ าซอย 22 เลยครับ 

นายสินชัย  หัตถรุ่งเรือง   ผอ.กองการประปาครับ ต้องไปตรวจดูถังกรองน้ ามีคราบหินปูน
(นายกเทศมนตรี)                     เกาะปริมาณมากไหม ถ้ามีปริมาณมากให้ล้างคราบหินปูนออก ลองใช้เกลือ
    ไปล้างท าความสะอาดดู แล้วก็ท าการตรวจดูว่ายังมีคราบหินปูนคงเหลืออยู่
    ไหมครับ  

นายณัฐพัชร์  จันทรกุลมณี  ครับเดี๋ยวอาทิตย์นี้ ผมจะรีบด าเนินการให้นะครับ 
(ผอ.กองการประปา) 

นายสินชัย  หัตถรุ่งเรือง   ถ้า ผอ.กองการประปา ด าเนินการท าความสะอาดถังกรองน้ าซอย 22  
(นายกเทศมนตรี)                     วันไหน ให้แจ้งผมด้วยครับ ผมและสมาชิกสภาเทศบาลจะเข้าไปช่วยกัน
      ตรวจสอบว่า ผอ.กองการประปาได้ด าเนินการแล้ว ผลเป็นประการใดบ้าง   

 

นายธีระนนท์  จงกลกิจวิวัฒนา  ถ้าผอ.กองการประปาท าความสะอาดถังกรองน้ า ซอย 22                          
(สมาชิกสภาเทศบาล)                 วันไหน แจ้งผมด้วยนะครับ ผมจะช่วยตรวจสอบให้ ถ้าท าความสะอาดแล้ว
 น้ ายังไม่ผ่านมาตรฐาน ผมจะได้ยกเลิกเรื่องนี้ออกจากแผนนะครับ 

นายณัฐพัชร์  จันทรกุลมณี  ครับ 
(ผอ.กองการประปา) 

นายธีระนนท์  จงกลกิจวิวัฒนา  แต่ อย่ า งน้ อยถ้ า ได้ ผ่ านการท าความสะอาดก าจั ดคร าบ                    
(สมาชิกสภาเทศบาล)              หินปูนทุกๆเดือนน้ าในถังกรองน้ าซอย 22 น่าจะมีประสิทธิภาพและ
 คุณภาพ มากกว่านี้นะครับ 

/ นายธีระนนท์... 
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นายธีระนนท์  จงกลกิจวิวัฒนา  เรื่องที่ 2 เรื่องการเพ่ิมแผนพัฒนาเทศบาล ที่เคยได้คุยกันไว้    
(สมาชิกสภาเทศบาล) ดูเหมือนเกิดความล่าช้านะครับ 

นายสินชัย  หัตถรุ่งเรือง  ตกลงอย่างนี้นะครับ ผมขออนุญาตนัดสมาชิกทุกท่านร่วมประชุม
(นายกเทศมนตรี) เพ่ือพูดคุยกันว่าจะเพ่ิมแผนพัฒนาโครงการต่างๆ อะไรบ้าง ผมขอนัดเป็น
 วันที่  4 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
 รับทราบนะครับ 

นายธีระนนท์  จงกลกิจวิวัฒนา  รับทราบ 
(สมาชิกสภาเทศบาล)  

นายบุญต้อน  กลิ่นมะพร             มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกไหมครับ    
(รองประธานสภาเทศบาล) ถ้ามีขอเชิญเสนอครับ (ไม่มีผู้เสนอ) 

- ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอแล้ว ผมขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ที่มาประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุมครับ 

     

เลิกประชมุเวลา  11.45  น. 

 

             (ลงชื่อ)          ผู้จัดบันทึก/พิมพ์ 
          (นางสาวปวีณา  พรมเสนา)  

             (ลงชื่อ)                                เลขานุการสภาเทศบาล/ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                            (นายถาวร  ศิลปช านาญ)  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจแล้ว  เมื่อวันที่        เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2562     

               ตรวจแลว้ถูกต้อง 

  (ลงชื่อ)          ประธานกรรมการ  

                    (นายสมศักดิ์   ศรีโสภณ) 

  (ลงชื่อ)                                 กรรมการ 

                      (นายวิเชียร  เรืองประยูร)   

/ (ลงชื่อ)... 

 



- 11 – 

 

  (ลงชื่อ)          กรรมการ  

                      (นางโนรี   อร่ามพงษ์) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  ๑ ประจ าปี  พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่                             
25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับการรับรองถูกต้องแล้วเมื่อวันที่         เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖2        

               (ลงชื่อ)                                   รองประธานสภาเทศบาลต าบลพัฒนานิคม 
                                       ( นายบุญต้อน  กลิ่นมะพร ) 


